

Số: /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021

Thực hiện Kế hoạch 537/STP-PBGDPL ngày 30/5/2021 Sở Tư pháp về tổng kết triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021. Ủy ban nhân dân báo cáo kết quả kết triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành.

Trên cơ sở kế hoạch, văn bản của Sở Tư pháp, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, đề án¹ tuyên truyền để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo kế hoạch số 38/KH-STP về việc thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức

¹Kế hoạch số 1432/KH-UBND ngày 27/9/2017 về triển khai thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hôi; Kế hoạch số 1292/KH-UBND, ngày 03/08/2018 của UBND huyện về thực hiện Đề án “tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2020”; Kế hoạch số 1913/KH- UBND, ngày 04/10/2018 của UBND huyện về thực hiện Đề án “tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017- 2021” trên khu vực biên giới huyện Ngọc Hôi; Kế hoạch số 1719/KH-UBND ngày 22/8/2018 của UBND huyện thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"; Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 27/4/2015 về triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch số 451/KH-UBND, ngày 09/4/2019 của UBND huyện về PBGDPL; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã tiếp cận PL; Kế hoạch số 620/KH-UBND, ngày 16/6/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019; KH số 762/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện thực hiện Đề án “ tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020 trên địa bàn huyện; Công văn số 1410/UBND-TH ngày 30/6/2020 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “ tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 2619/UBND-NC ngày 03/11/2020 về việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án “tăng cường PBGDPL cho cán bộ nhân dân vùng biên giới”; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hôi...

và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Định kỳ hằng năm, UBND huyện đã thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án. UBND huyện ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2005-2019; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi...

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN.

1. Hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm.

Để đánh giá thực trạng nhu cầu PBGDPL của cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, cần phải xác định nội dung, cách thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả về từng lĩnh vực đã được xác định tại Đề án. Xác định các lĩnh vực pháp luật cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, trong những năm qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn - TDP các xã, thị trấn là rất cần thiết, giúp cho việc thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với đối tượng vi phạm pháp luật, từ đó giúp phát huy tính hiệu quả của Đề án.

2. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL cho Nhân dân ở các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi của Đề án.

- Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch Đề án của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân bằng hình thức đa dạng và phong phú như: Phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, thông qua tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, sinh hoạt thôn - TDP, Tuyên truyền thông qua các phương tiện hệ thống loa của thôn - TDP, Pa nô, áp phích, cấp phát tờ rơi.

- Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành các kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật 880 đợt với tổng số là 103.738 lượt người tham gia, số tài liệu PBGDPL được cấp miễn phí 14.424 tài liệu, số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh các xã thị trấn 1.102 lần phát sóng.

3. Việc lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL theo lĩnh vực tại một số địa bàn trọng điểm (Nêu rõ các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả).

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với công an và tổ chức đoàn thể thị trấn tuyên truyền chú trọng tại các thôn - TDP, các lĩnh vực vi phạm pháp luật chủ yếu tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền PBGDPL gắn với sinh hoạt cộng đồng dân cư, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Hàng năm, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã phối hợp với công an thị trấn cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tù treo, tù đặc xá tha về tái hòa nhập cộng đồng. Đề PBGDPL Đề án một cách sâu rộng và tác động tích cực đến ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền viên pháp luật thị trấn xây dựng kế hoạch, soạn thảo nội dung phải bám sát với Đề án, Nghị định và các văn bản hướng dẫn cấp trên.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm (Đánh giá mức độ thường xuyên, hiệu quả của các hoạt động).

- Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, UBND các xã, thị trấn đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn hàng năm do UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện tổ chức.

- Ngoài ra, tài liệu pháp luật là một trong những công cụ hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức, nhân dân. UBND các xã, thị trấn đã cấp phát 14.424 tài liệu, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật do Phòng Tư pháp huyện cấp.

5. Việc huy động hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn trọng điểm tham gia PBGDPL; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật.

- Việc triển khai thực hiện Đề án được các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch Đề án, chủ động tổ chức tham gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm, thi đua thực hiện cuộc vận động ba không với ma túy, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại địa phương.

- Đối với đối tượng diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật do đoàn thanh niên, công an thị trấn quản lý. Tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động người có nguy cơ cao vi phạm pháp luật tự giác, tích cực tham gia các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả tác động của Đề án (cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện Đề án; mức độ, tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra của Đề án tại địa phương).

Việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 đã góp phần tạo điều kiện cho Nhân dân, nhất là số đối tượng đặc thù nâng cao hiểu biết về pháp luật, tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từng

bước hạn chế, giảm các hành vi vi phạm pháp luật đã được triển khai thực hiện trong phạm vi Đề án. Đề án là cơ sở để huy động sự phối kết hợp giữa các bộ phận chuyên môn, ban, ngành đoàn thể, công an xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai công tác PBGDPL. Kết quả của Đề án đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL cùng với hướng dẫn đầy đủ cho dân nên đã giảm việc khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Tồn tại, nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền, PBGDPL có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, ý thức chấp hành pháp luật một số người dân chưa nghiêm.
- Đội ngũ cán bộ thực hiện đề án chủ yếu kiêm nhiệm. Đề án đã thực hiện, nhưng nguồn kinh phí còn hạn chế, nên triển khai các hoạt động của Đề án gặp khó khăn.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Đề nghị Sở Tư pháp quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

Trên đây là báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” của huyện Ngọc Hồi./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Lan

